

KỶ HỢP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

hoạt động có liên quan đến ma túy, tiền chất và quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép ma túy; (2) Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống ma túy. Bổ sung quy định xác định rõ các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy và nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan này; (3) Bổ sung quy định để quản lý chặt chẽ người

sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy; (4) Bổ sung quy định các trường hợp phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện ma túy nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác phân loại, quản lý đối tượng và việc áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện phù hợp; (5) Đối với cai nghiện ma túy; Bổ sung quy định cho phép người lần đầu được xác định là nghiện ma túy có quyền lựa

chọn biện pháp cai nghiện ma túy phù hợp; Bổ sung quy định nhằm linh hoạt hơn khi lựa chọn biện pháp cai nghiện ma túy; Bổ sung các quy định nhằm nâng cao tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp cai nghiện ma túy; Quy định cho phép cơ sở cai nghiện ma túy, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật này được cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng nhằm góp phần hỗ trợ, khắc phục hạn chế của công tác này thời gian qua.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu, miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau nội dung thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trước đó, tại phiên họp buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Ưông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Sau nội dung thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

thiết thực. Nắm chắc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của HĐND phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện tốt các bước quy trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tuyên dương, khen thưởng.

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Thái Bình triển khai nhiệm vụ năm 2021, các chương trình, hoạt động góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các đại biểu dự hội nghị được tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử; các quy định về trình tự bầu cử và thức bầu cử... Qua đó giúp các hội viên nắm vững, tuyên truyền cho người dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

Phát động đoàn viên hỗ trợ tiêu thụ bắp cải cho nông dân

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa thu mua hơn 3.500 cây bắp cải của nông dân một số địa phương trong tỉnh phát cho cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện. Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn ngành Y tế nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong việc tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước đó, Công đoàn ngành Y tế đã phát động, kêu gọi hơn 7.700 đoàn viên tại các công đoàn cơ sở hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân, mỗi đoàn viên mua ủng hộ 3 cây bắp cải. Đến nay, đoàn viên của hơn 20 công đoàn cơ sở đã tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

HOÀNG LÃNH

Hội thi kỹ thuật chữa cháy

Chiều ngày 30/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đô Lương (cụm công nghiệp Đô Lương, huyện Đông Hưng) tổ chức hội thi kỹ thuật chữa cháy.

Tham gia hội thi có 10 đội với 70 người đến từ Công ty Cổ phần Đô Lương, Công ty TNHH May Hưng Nhân thuộc Tổng công ty Đức Giang. Các đội trải qua hai phần thi gồm đập tắt lửa cứu người và đội hình máy bơm chữa cháy thực tiễn.

Thông qua hội thi giúp các doanh nghiệp và người lao động nâng cao hiểu biết, kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ, luyện tập cải thiện khả năng phối hợp tổ chức PCCC và CNCH tại cơ sở, xử lý kịp thời những tình huống cháy, nổ xảy ra; kịp thời phát hiện những tổn tại, thiếu sót và đề ra biện pháp khắc phục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC trong tình hình mới; phát huy hơn nữa phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC và CNCH, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

PHẠM HƯNG

Thực hiện Luật Đê điều, Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý bãi sông, bãi triều ven biển (Chỉ thị 18), thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm vào hệ thống đê điều. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng phó với sự cố mùa mưa bão, bảo đảm an toàn đê.

Thái Bình được bao bọc bởi hệ thống đê sông, đê biển khép kín với tổng chiều dài 356,3km đê trung ương (trong đó 290,356km đê từ cấp III đến cấp I; 65,944km đê chưa được phân cấp) và 228,3km đê bồi, bờ bao, bờ vùng, có 116 xã có đê. Do nhiều tuyến đê đi qua các khu dân cư, sản xuất nông nghiệp ở khu vực ngoài bãi sông và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày một tăng nên thường xuyên phát sinh những vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, do các con sông chính ở Thái Bình nằm ở hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình nên từ lâu đã tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống giao thông thủy ở Thái Bình phát triển, kéo theo đó là việc hình thành nhiều bến bãi tập kết, trung chuyển và kinh doanh vật liệu xây dựng trên các bãi sông dọc các tuyến đê. Các bến bãi có đóng góp nhất định cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuy nhiên, hoạt động của các bến bãi tồn tại theo lịch sử cũng có những mặt hạn chế, đặc biệt như tình trạng bến bãi trái phép, chất thải vật liệu trong hành lang bảo vệ đê điều, tình trạng xe quá tải vận chuyển vật liệu đi trên đê. Xác định những hành vi

Kiên quyết giải tỏa vi phạm, bảo đảm an toàn đê điều



Lực lượng chức năng phá dỡ công trình xây dựng vi phạm gây cản trở hành lang thoát lũ trên bãi sông triển đê Trà Lý thuộc địa phận huyện Đông Hưng.

vi phạm Luật Đê điều sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của các tuyến đê, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lụt bão, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện Chỉ thị 18 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện công tác quản lý đê, xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai. Trong

đó, quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều và quy chế phối hợp trong công tác quản lý, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Với chức năng là cơ quan thường trực, Chi cục Thủy lợi tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành

kiểm tra thực tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tính đến tháng 3/2021, số vụ vi phạm mới phát sinh giảm hẳn. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, toàn tỉnh phát sinh 156 vụ, năm 2020 số vụ phát sinh giảm còn 114 vụ, đầu năm 2021 phát sinh vẫn bản đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành

NGÂN HUYNH

DỰ ÁN XÂY DỰNG, CHỈNH TRANG KHU TẬP THỂ 4 - 5 TẦNG PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
Vì cuộc sống của người dân, vì sự phát triển của thành phố

Nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân, nhất là những gia đình chính sách, gia đình có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương; đồng thời, chỉnh trang đô thị, làm đẹp mỹ quan thành phố, mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí song tỉnh Thái Bình đã quan tâm cải tạo, sửa chữa, xây dựng lại các khu tập thể cũ đã xuống cấp, trong đó có khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, được xây dựng từ năm 1975 - 1977, do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình quản lý, vận hành. Khu tập thể có 279 căn hộ do 244 hộ gia đình, cá nhân thuê (hoặc nhận thuê lại), hiện đã xuống cấp trầm trọng, đang có nguy cơ đổ sập, đe dọa tính mạng người dân sống trong khu tập thể và các hộ dân lân cận, đồng thời ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị. Vì vậy, việc xây dựng lại khu tập thể này là cần thiết và cấp bách, vừa đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vừa góp phần chỉnh trang, tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự



Khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) đã xuống cấp trầm trọng, đang có nguy cơ đổ sập, đe dọa tính mạng người dân và ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị.

án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong, UBND thành phố Thái Bình đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác GPMB đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Những hộ dân sinh sống tại khu tập thể 4 - 5 tầng

phường Lê Hồng Phong hầu hết điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên để bảo đảm chính sách an sinh xã hội, tỉnh đã vận dụng, xây dựng cơ chế, chính sách riêng, sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ các hộ dân. Đây là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn, bảo đảm an sinh cho người dân trong diện phải di dời, GPMB. UBND tỉnh

đã ban hành các chính sách về bồi thường GPMB, hỗ trợ tài chính cụ thể để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Khi triển khai GPMB, các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến phường, tổ dân phố đã phối hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức họp dân có nhà ở tại khu tập thể phổ biến

chủ trương, chính sách của Nhà nước, công khai phương án đền bù, kiểm đếm tới cán bộ và nhân dân để người dân đóng góp ý kiến. Thường xuyên tới tận nhà dân để tuyên truyền, vận động để mọi người ai cũng hiểu một cách rõ ràng quy định của Nhà nước về cơ chế bồi thường, hỗ trợ và bố trí nhà ở mới cho các hộ gia đình, cá nhân để di dời, GPMB. Trong quá trình giải quyết kiến nghị của người dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Bình đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân, tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn, bất cập. Các hộ gia đình sinh sống ở đây rất phấn khởi với chủ trương của tỉnh khi thực hiện dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong. Đa số các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường GPMB; tuy nhiên, một số hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do còn đề nghị đưa phần diện tích cơ sở trái phép vào diện tích hỗ trợ nhà ở mới (diện tích xây dựng này theo quy định không được bồi thường nhưng tỉnh đã cho phép tính hỗ trợ đối với các tài sản đã có nội), chưa nhất trí tỷ lệ hỗ trợ 1 đối 1, đề nghị được bố trí nhà ở tầng 1, tiền hỗ trợ thuê nhà thấp...; một số hộ đã nhận tiền nhưng đến nay chưa bàn giao căn hộ.

Ngày 3/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi các căn hộ nhà ở tập thể thuộc sở hữu nhà nước tại khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong, trong đó phải thực hiện cưỡng chế các hộ chưa nhận tiền và các hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao căn hộ. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 10/3/2021, UBND thành phố đã ban hành quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế; ngày 17/3/2021,

Bà Lê Thị Liên, khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong

Khi tỉnh có chủ trương xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, người dân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Bởi khu tập thể xây dựng hơn 40 năm trước đã xuống cấp trầm trọng. Các công trình xuống cấp rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa bão. Gia đình tôi cũng như hầu hết người dân đã chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tôi đã thuê nhà ở từ gần 2 năm nay. Diện tích ngôi nhà cũ rộng 28m², gia đình tôi đã bốc được căn hộ rộng trên 38m². Phần chênh lệch 10m², gia đình sẽ phải nộp theo giá quy định của nhà nước. Chúng tôi mong muốn dự án sớm được triển khai để người dân sớm được về nơi ở mới khang trang, sạch đẹp.

Chị Phạm Thị Minh, khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong

Nhiều năm gia đình tôi sống trong căn hộ tường, trần nhà bị nứt, thường dột khi mưa. Không ít lần cả mảng tường, trần nhà bị lờ rơi xuống khiến cả nhà lo lắng. Khi tỉnh có chủ trương xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong, gia đình tôi rất đồng thuận, phấn khởi. Các phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ đều phù hợp với quy định của nhà nước, đúng chính sách pháp luật, có lý có tình, bảo đảm quyền lợi của người dân. Qua tham quan mô hình căn hộ mới, tôi thấy thiết kế hợp lý, hiện đại. Tôi mong dự án sớm được triển khai để chúng tôi sớm có nơi ở mới với chất lượng cuộc sống tốt hơn.

UBND thành phố, Ban thực hiện cưỡng chế đã ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan, Ban thực hiện cưỡng chế tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân đồng ý nhận tiền bồi thường GPMB và tự nguyện bàn giao căn hộ đến thời điểm cưỡng chế.

* Đến chiều ngày 30/3 còn 34 hộ chưa bàn giao căn hộ để thực hiện dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong; trong đó, 9 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao căn hộ, 25 hộ chưa nhận tiền. Chiều cùng ngày, UBND thành phố Thái Bình họp nghe báo cáo công

MINH NGUYỆT